

<b>ชื่อโครงการ</b>	การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำโบราณสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
<b>โดย</b>	นายพันธกานต์ ประมวลชัยสกุล รหัส 61541207012-5 นายอรรถสิทธิ์ ยอดอภิไล รหัส 61541207069-5
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์สุรีนาฏ มะโนลา
<b>หลักสูตร</b>	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
<b>ปีการศึกษา</b>	2565

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของ  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานวัฒนธรรม ได้ระบบแอปพลิเคชันและเพื่อประเมิน  
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน

งานวิจัยนี้เสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเป็น  
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัด  
เชียงใหม่ โดยสร้างโปรแกรมร่วมกับระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อช่วยในการนำทางไปยังสถานที่ และมี  
การอัปเดตข้อมูลโบราณสถานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันแนะนำโบราณสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บน  
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและช่วยให้ผู้เข้าใช้สะดวกในการ  
วางแผนการท่องเที่ยวมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ด้านความเร็วและความแม่นยำ  
ในการระบุตำแหน่งสถานที่ จะแสดงผลได้รวดเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์  
ประมวลผล (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ดังนั้นผู้ใช้งานควรเลือกอุปกรณ์ประมวลผลที่มีประสิทธิภาพใน  
การใช้งาน

### กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ สุรีนาฏ มะโนลา ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้เอกสารโครงการให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำโบราณสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเสียสละเวลาในการตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนทำให้สามารถพัฒนาระบบเว็บไซต์ นี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้ คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

นาย พันธกานต์ ประมวลชัยสกุล

นาย อรรถสิทธิ์ ยอดภักโธ